

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 22 ก.ย. 2560 หน้า 5 เรื่อง แหล่งก๊าซสินภู่ออม

จัดสรรเอ็นจีวีรับมือปิดซ่อม‘สินภู่ออม’

กรุงเทพธุรกิจ ● ปตท.เร่งวางแผน จัดสรรเอ็นจีวี ช่วยผู้ใช้รถภาคอีสาน ตอนบน หลังผู้ผลิตก๊าซแหล่งสินภู่ออม แจ้งแผนปิดซ่อมประจำปี 23-30 ก.ย.นี้ ด้านกรมธุรกิจฯเตรียมรื้อแผนส่งเสริมเอ็นจีวีภาคขนส่ง หลังจำนวนปั๊มลดลง

นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภู่ออม จ.อุดรธานี เรื่องแผนซ่อมบำรุงอุปกรณ์ประจำปี ซึ่งจะส่งผลให้สถานีก๊าซธรรมชาติหลักน้ำพอง จ.ขอนแก่น จำเป็นต้องหยุดการผลิตก๊าซเอ็นจีวีชั่วคราว ระหว่างวันที่ 23-30 ก.ย.นี้ รวม 8 วัน

โดยการหยุดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ณ สถานีบริการเอ็นจีวีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 14 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วยขอนแก่น, อุดรธานี, เลย

มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด และมุกดาหาร ซึ่งมีปริมาณความต้องการใช้เอ็นจีวีปกติรวม 220 ตันต่อวัน

ดังนั้น ปตท.ได้เตรียมแผนการบริหารจัดสรรก๊าซเอ็นจีวีมาทดแทนให้กับสถานีบริการเอ็นจีวีในพื้นที่ โดยสามารถจัดสรรก๊าซธรรมชาติจากสถานีก๊าซธรรมชาติหลักแก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อรองรับการให้บริการได้ประมาณ 120 ตันต่อวัน และจำเป็นต้องปิดสถานีบริการเอ็นจีวีแนวท่อ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นการชั่วคราว ซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าว ว่า สถานการณ์จัดตั้งสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีในอนาคตมีแนวโน้มปรับลดลง เนื่องจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ประหยัดน้ำมันมากขึ้น และรถยนต์ใหม่ไม่นิยมติดตั้งถังก๊าซเอ็นจีวี รวมถึงราคาน้ำมันที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไม่จูงใจให้เกิดการใช้เอ็นจีวี

“กรมฯอยู่ระหว่างพิจารณาปรับแผนส่งเสริมการใช้ก๊าซเอ็นจีวี ในภาคขนส่ง ที่อยู่ภายใต้แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง(Oil Plan) หลังราคาน้ำมันช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาถูกลงมาก ทำให้ความนิยมใช้เอ็นจีวีลดลง โดยจะต้องทำแผนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งปริมาณการใช้เอ็นจีวีที่ลดลง และจำนวนสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีที่เหมาะสม เพราะกำลังการผลิตก๊าซเอ็นจีวีปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 9,000 ตันต่อวัน แต่การใช้เอ็นจีวีอยู่ที่ประมาณ 7,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง” นายวิฑูรย์ กล่าว

ทั้งนี้ แผนการลงทุนขยายสถานีบริการก๊าซเอ็นจีวีของ ปตท. ที่เดิมมีแผนจะก่อสร้างให้ครบ 507 แห่ง ในปีนี้ คงไม่เป็นไปตามแผน ล่าสุดสถานีบริการเอ็นจีวีทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 450 แห่ง ลดลงจากปีที่ผ่านมามีจำนวนสถานีอยู่ที่ 488 แห่ง เนื่องจาก ปตท. เปลี่ยนจากสถานีลูกเป็นสถานีตามแนวท่อมากขึ้น